

ชาวไร่พวาปริมาณอ้อยพุ่ง

>> หวั่นโรงงานน้ำตาลหีบอ้อยไม่หมด-กดราคาดีง

☞ ชาวไร่อ้อยปั่นป่วน! หลังปริมาณอ้อยสูงเป็นประวัติการณ์อาจไต่ระดับถึง 130 ล้านตันอ้อย หวั่นโรงงานน้ำตาลบางแห่งหีบอ้อยไม่หมดก่อนสงกรานต์ ยิ่งลากยาว ชาวไร่เดือดร้อนแน่เจอ 5 ปีพหุกรรม

นายณราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ฤดูกาลผลิตอ้อยปี 2560/2561 ถือเป็นปีที่ทำให้ชาวไร่อ้อยปั่นป่วน เนื่องจากมีปริมาณอ้อยมากเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้น โดยปีนี้มีปริมาณอ้อยทั่วประเทศรวมกัน ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 อยู่ที่ยอดจำนวน 120 ล้านตันอ้อย กว่าจะสิ้นสุดการปิดหีบคาดว่าในราวเดือนพฤษภาคมนี้ ปริมาณอ้อยอาจไต่ไปถึง 130 ล้านตันอ้อย ทำให้กังวลว่าโรงงานน้ำตาลบางแห่งจะหีบอ้อยได้ไม่หมด เพราะปกติจะปิดหีบได้ก่อนสงกรานต์ ซึ่งขณะนี้ (3 เม.ย. 61)

ยังเหลือปริมาณอ้อยที่ต้องหีบรวมทั้งสิ้นราว 7-8 ล้านตันอ้อย หากยึดเชื้อไปถึงหลังสงกรานต์ จะเกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ต่อเรื่องนี้เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่มีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานได้มีการประชุมและมอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการหีบอ้อย โดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยแต่ละพื้นที่และอนุกรรมการบริหารท้องถิ่น ร่วมกันกำหนดวันปิดหีบ โดยดูตามความเหมาะสม และดูปริมาณอ้อยในแต่ละพื้นที่ หลังจากที่ได้รับกรร้องเรียนเข้ามาถึงข้อกังวลเรื่องการ



ปิดหีบอ้อยทั้งที่ปริมาณอ้อยยังเหลือจำนวนมาก

แหล่งข่าวจากวงการน้ำตาลรายหนึ่งกล่าวว่าเมื่อฤดูการผลิตอ้อยและน้ำตาลปี 2559/2560 มีปริมาณอ้อยรวมในประเทศอยู่ที่ 94 ล้านตันอ้อย พอปี 2560/2561 จากข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายนปริมาณอ้อยโดยรวมขึ้นมามีอยู่ 120 ล้านตัน

อ้อย และมีแนวโน้มที่ปริมาณอ้อยจะเพิ่มถึง 130 ล้านตันอ้อย ปกติจะปิดหีบก่อนสงกรานต์ แต่ปีนี้ยังปิดหีบไม่ได้ เพราะมีปริมาณอ้อยเยอะมาก น่าเป็นห่วงว่าถ้าหีบอ้อยเลยสงกรานต์ไปก็จะเจอฝนในเดือนพฤษภาคม ทำให้อ้อยขนย้ายยากและเจอสิ่งปนเปื้อน อีกทั้งแรงงานตัดอ้อยจากกลับบ้านเที่ยวสงกรานต์

ยาวอยู่บ้านต่อเพราะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพืชอื่น

“โดยสรุปถ้าปิดหีบอ้อยช้ามากจะเจอปัญหา 5 ด้าน ตั้งแต่ 1. คุณภาพอ้อยแย่ง 2. การตัดอ้อยจะยากขึ้นเนื่องจากเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝน 3. การขนย้ายอ้อยในช่วงฤดูฝนจะลำบากมากขึ้น 4. ต้นทุนนำอ้อยเข้าหีบสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำตาลลดลง 5. ราคาน้ำตาลร่วงลงมาที่ 11-12 เซ็นต์ต่อปอนด์จะบีบให้ราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายต่ำลงไปด้วย”

อย่างไรก็ตามน่าเป็นห่วงว่าถ้าราคาอ้อยเบื้องต้นท้ายเคาะออกมาที่ 830 บาทต่อตันอ้อย ขณะที่ราคาอ้อยเบื้องต้นอยู่ที่ 880 บาทต่อตัน ดังนั้นกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนอีก 50 บาทต่อตัน ก็จะเป็นปัญหาอีกว่าจะหาเงินที่ไหนมา เพราะเวลานี้ปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อยไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีจำนวนตันต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ■